

Activities

กิจกรรม ธอส.



ธอส. ร่วมออกบูธงานมหกรรมการเงิน มั่นใจ เอ็กซ์โป โคราช ครั้งที่ 9

คุณสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อธิบดีรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานมหกรรมการเงิน มั่นใจ เอ็กซ์โปโคราช ครั้งที่ 9 (MONEY EXPO KORAT 2015) และในโอกาสนี้ ได้เยี่ยมชมบูธธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยมี คุณวิทยา แสนภักดี รักษาการรองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานสาขาภูมิภาค คุณวิจิต ชจรนรงค์วัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานการเงินและบัญชี พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานธนาคารฯ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 ณ MCC Hall เดอะมอลล์ นครราชสีมา

07 08 15



ธอส. ร่วมออกบูธงาน Thailand Smart Money สัญจรอุบลราชธานี ครั้งที่ 3

คุณสุรพันธ์ ดิสสะมาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และ คุณรัฐกร อัสตรวีรยุทธ์ ประธานเครือข่ายหนังสือพิมพ์ดอกเบี๋ยธุรกิจ ร่วมเป็นประธานเปิดงาน “Thailand Smart money สัญจรอุบลราชธานี ครั้งที่ 3” และในโอกาสนี้ ได้เยี่ยมชมบูธธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยมี คุณเลอพงษ์ ชูประยูร ที่ปรึกษาด้านกิจการพิเศษและปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานสาขาภูมิภาค 1 ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี

17 07 15



ธอส. รับรางวัลบูรณสงายงามยอดเยี่ยม งานมหกรรมการเงิน ครั้งที่ 15 MONEY EXPO 2015

คุณภาพกร เจริญลาภ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ 2 และคุณลือชัย จิรวินิจนันท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นผู้แทนธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับรางวัล “บูรณสงายงามยอดเยี่ยม” ประเภทพื้นที่ 300 - 500 ตรม. ในงานมหกรรมการเงิน ครั้งที่ 15 Money Expo 2015 ซึ่งจัดโดยวารสารการเงินการธนาคาร โดยได้รับเกียรติจาก พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นผู้มอบรางวัล เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน ถนนวิทญู กรุงเทพฯ

17 06 15



ธอส. จัดการประชุมขยายทรัพย์สินธนาคาร ครั้งที่ 2/2558

คุณคณิศ คุรุธาโรจน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานปฏิบัติการสินเชื่อ เป็นประธานในกิจกรรม “การประชุมขยายทรัพย์สินธนาคาร ครั้งที่ 2/2558” หรือ “ประมูลบ้านมือสอง” โดยคัดบ้านมือสอง คุณภาพดี ทำเลเด่น จำนวนกว่า 1,500 รายการ มาประมูลขายพร้อมกันทั่วประเทศ แบ่งเป็นทรัพย์สินในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 250 รายการ ซึ่งทรัพย์สินที่นำมาประมูลขายครั้งนี้ ประกอบด้วย ที่ดินเปล่า บ้านเดี่ยว ห้องชุด และอาคารแฟลต ทั้งนี้ การประมูลทรัพย์สินในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2558 ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่



ธอส. เปิดสาขาย่อยเซ็นทรัลพลาซ่า ระยอง

คุณทรงศนะ วิชัยธนพัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง คุณวิทยา แสนภักดี รักษาการรองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานสาขาภูมิภาค เป็นประธานร่วมในพิธีเปิดธนาคารอาคารสงเคราะห์ “สาขาย่อยเซ็นทรัลพลาซ่า ระยอง” เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซ่า ระยอง โดยได้เปิดให้บริการธุรกรรมทางการเงินอย่างครบวงจร ทั้งสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย บริการรับฝาก-ถอนเงิน เปิดบัญชีใหม่ รับชำระหนี้เงินกู้ รับชำระค่าสาธารณูปโภค และการประណอมหนี้ ให้บริการทุกวัน ระหว่างเวลา 10.30 - 20.00 น.



ธอส. มอบเงินสนับสนุนการพัฒนาทีมนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทย งวดที่ 2 ประจำปี 2558

คุณอังคณา บิลันธนโสภาท ไชยมหันธ์ กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ มอบเงินสนับสนุนการพัฒนาทีมนักกีฬาเทควันโด ทีมชาติไทย งวดที่ 2 ประจำปี 2558 ให้แก่สมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย ตามโครงการสนับสนุนกีฬาจากภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาและส่งเสริมกีฬา ทั้งในระดับพื้นฐานไปจนถึงความเป็นเลิศระดับอาชีพ เพื่อนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทย โดยมี ดร.สมคิด ปิ่นทอง อุปนายกสมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย เป็นผู้แทนรับมอบเงิน เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่





ธอส. ให้การต้อนรับคณะดูงานจาก บริษัท ทำอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

คุณติ๊วะ จงเจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและเผยแพร่ ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการความรู้และพัฒนานวัตกรรม ธอส. และคุณอำนาจ ผลศิริ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดหลักทรัพย์ ในฐานะคณะกรรมการฯ และทีมงาน COP G H Bank ให้การต้อนรับคณะดูงานจาก บริษัท ทำอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และนำเสนอการดำเนินงานด้านระบบ Internet Web Portal การจัดการความรู้ภายในองค์กร (Knowledge Management : KM) การบริหารงานและแบ่งปันประสบการณ์การดำเนินงาน COP ของธนาคาร เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558 ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่

05 08 15

คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารราชการ เข้าตรวจประเมินเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการของ ธอส.

คุณคณิศร คุรุธาโรจน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการสินเชื่ ธอส. ในฐานะประธานกรรมการข้อมูลข่าวสารราชการ และ คุณติ๊วะ จงเจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและเผยแพร่ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารฯ ให้การต้อนรับ คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในโอกาสที่ได้เข้าตรวจประเมินเพื่อให้คะแนนหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการของ ธอส. พร้อมทั้งได้นำเยี่ยมชมศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการของ ธอส. ณ ห้องสมุทธธนาคารอาคารสงเคราะห์ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่

19 06 15

